

ที่ กท ๑๐๔/๑๓๕๖



คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม อาคารธานินทร์ ชั้น ๑๑
๑๘๘ ถ. มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จาก “โครงการ ไอดีโอ สาทร (เอสแปด)” เป็น “โครงการ ไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่”
- เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จำกัด
- อ้างถึง หนังสือบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จำกัด ที่ ADCMF-WY ๐๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ไอดีโอ สาทร (เอสแปด) ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ สาทร (เอสแปด) ของบริษัท เอดีซี-เจวี 11 จำกัด ต่อมาบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท เอดีซี-เจวี 11 จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจาก “โครงการ ไอดีโอ สาทร (เอสแปด)” เป็น “โครงการ ไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่”

กรุงเทพมหานคร ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบและเห็นชอบการแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ จาก “โครงการ ไอดีโอ สาทร (เอสแปด)” เป็น “โครงการ ไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่” และต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานขออย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากนิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ ดากสิน เนื่องจากได้รับผลกระทบเรื่องเสียง แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน แร่สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ และปัญหาการจราจรติดขัดจากการก่อสร้างพัฒนาโครงการโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(วิรัช ต้นชนะประดิษฐ์)

หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

โทร.๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖